

VÀI NÉT VỀ TRẠI PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO LÊN ĐƯỜNG

- **Trong bảy năm qua, trại đã huấn luyện hàng ngàn chuyên viên trẻ và sinh viên Việt Nam tại hải ngoại.**
- **Trại năm nay sẽ được tổ chức tại Camp Young Judaea gần thành phố Austin, Texas từ 27 đến 30 tháng 5.**

Phan Khiêm

“Lên Đường không những đã cung cấp cho tôi nhiều kiến thức quý giá về nghệ thuật lãnh đạo mà còn cho tôi thấy được những sắc thái đẹp của văn hóa Việt Nam và giúp tôi cảm thấy tự hào về con người Việt Nam của mình...”

Cô Nguyễn Vân, kỹ sư phục vụ cho một đài truyền hình tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee đã viết như trên trong lá thư gửi hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (VHKHVN) sau khi tham dự trại Lên Đường 2002 tại thành phố Huntsville, tiểu bang Texas.

Lên Đường là trại hè thường niên với chủ đề “Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo” dành cho thanh niên, do hội VHKHVN tổ chức vào dịp lễ Memorial kể từ năm 1988. Mỗi kỳ trại quy tụ từ 250 đến 320 trại sinh đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, đa số là chuyên viên trẻ Việt Nam đã tốt nghiệp đại học. Phần còn lại là các sinh viên đang sinh hoạt trong các hội sinh viên Việt Nam tại hải ngoại. Là trại hè đặt nặng mục đích huấn luyện, Lên Đường luôn luôn được tổ chức tại các khu trại được trang bị nhiều tiện nghi để tạo điều kiện thuận lợi cho trại sinh tham gia các chương trình sinh hoạt và học tập. Các tiện nghi bao gồm những cabin nam nữ riêng biệt, có máy điều hòa không khí, giường nệm, đèn điện, và phòng tắm với nước nóng. Trong thời gian ở trại, trại sinh dùng các bữa ăn sáng, trưa, chiều, tối, hoặc do nhà hàng trong vùng cung cấp, hoặc do các đầu bếp chuyên môn của trại nấu theo thực đơn do ban quản trại yêu cầu.

Trong năm năm đầu, Lên Đường được tổ chức tại các khu trại gần các thành phố lớn thuộc tiểu bang Texas như Austin, Dallas, Fort Worth, và Houston. Năm thứ sáu, tức năm 2003, trại được tổ chức tại Memphis, tiểu bang Tennessee. Năm thứ bảy, trại được dời sang Camp Palomar, tọa lạc trên ngọn núi Palomar, thuộc tiểu bang California, cách thành phố San Diego khoảng 70 dặm.

Trại năm nay được tổ chức tại Camp Young Judaea, cách thành phố Austin khoảng 20 dặm, từ chiều thứ sáu ngày 27 đến trưa thứ hai ngày 30 tháng 5. Các trại sinh phải đóng một khoản trại phí là 120 mỹ kim. Trên thực tế, số trại phí không đủ để trang trải các phí tổn thực hiện trại, trong đó đáng kể nhất là phí tổn thuê trại và phí tổn ẩm thực. Tuy nhiên, số sai biệt chi thu được bù đắp bằng sự bảo trợ tài chánh của một số công ty thương mại tại Hoa Kỳ.

Sinh Hoạt Học Tập và Các Diễn Giả

Với chủ đề “Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo”, ngoài các sinh hoạt tập thể thường thấy trong các trại hè dành cho giới trẻ, chương trình của Lên Đường bao gồm các buổi học tập và thảo luận liên quan đến chủ đề. Các buổi học tập được thực hiện bằng Anh ngữ dưới hình thức workshop, trong đó

có từ 4 đến 5 workshop được tổ chức cùng thời điểm và trại sinh được quyền chọn lựa tham dự workshop với đề tài mình ưa thích. Các workshop này được phụ trách bởi những chuyên viên nhiều kinh nghiệm và được thay đổi hàng năm. Một số workshop điển hình trong các kỳ trại trước gồm: chức năng cần thiết của người lãnh đạo, phát triển tinh thần làm việc tập thể, kỹ thuật gây quỹ cho tổ chức, nghệ thuật vận động chính quyền, nghệ thuật vận động các cơ quan truyền thông, xác định mục tiêu cho tập thể, giới thiệu và trình bày một dự án, kế hoạch thực hiện một đề án, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, hợp tác và thỏa hiệp để giải quyết mâu thuẫn, giải quyết vấn đề theo chiều hướng có lợi cho cả cá nhân lẫn tập thể, lãnh đạo tại các công ty thương mại Hoa Kỳ, nghệ thuật giao tế trong công việc, v.v. Trong kỳ trại năm nay, đa số các workshop sẽ do công ty Leadership Education for Asian Pacific (LEAP) đảm trách. LEAP là một công ty bất vụ lợi có tầm cỡ quốc gia, được thành lập năm 1982, chuyên về tư vấn và giáo dục kỹ năng lãnh đạo cho các sắc dân châu Á trong vùng Thái Bình Dương. Công ty hiện đặt dưới sự điều hành của giáo sư J.D. Hokoyama,

Bên cạnh các buổi học tập liên hệ đến kỹ năng lãnh đạo, Lên Đường còn cung cấp cho trại sinh một buổi hội thảo về văn hóa. Thông thường, buổi hội thảo xoay quay các giá trị văn hóa Việt Nam mà các bạn trẻ cần gìn giữ cũng như các giá trị văn hóa xứ người chúng ta cần dung nạp. Trại sinh được quyền chọn lựa tham dự cuộc hội thảo bằng Việt ngữ hoặc bằng Anh ngữ.

Tại Lên Đường 2005, ngoài giáo sư Yokohama, chủ tịch công ty LEAP, và các cộng sự viên của ông, hội VHKHVN đã mời được nhiều diễn giả tên tuổi đến trại để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với trại sinh. Thành phần diễn giả bao gồm ông Phạm Xuân Quang, cựu thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (US Marine Corp), đã từng tham gia cuộc chiến tranh vùng vịnh, ông cũng đã từng là tổng giám đốc của công ty Lathian System mà ông lập ra, và ông còn là tác giả tác phẩm “Sense of Duties” sẽ được phát hành vào tháng tư năm 2005, ông Nguyễn Hùng, giám đốc công ty Lighthouse Leadership kiêm chuyên viên phụ trách huấn luyện về quản trị cho công ty Shell vùng Bắc Mỹ, và ông Jeff Watkins, giám tổ chức YMCA International Services tại Houston, Texas.

Sinh Hoạt Tập Thể và Các Trò Chơi

Như các kỳ trại trước, Lên Đường 2005, bao gồm một số sinh hoạt tiêu biểu như các trò chơi tập thể, thi đua bích báo giữa các đội, thả thư, diễn đàn thanh niên, trình diễn tài năng (talent show), sinh hoạt lửa đặm trường (tối thứ bảy), sinh hoạt lửa trại (tối chủ nhật), và trò chơi lớn, v.v. Đặc sắc nhất trong các sinh hoạt này có thể kể đến Trò Chơi Lớn, một sinh hoạt thi đua toàn đội trong đó các trại sinh phải vượt qua nhiều thử thách và chướng ngại để về đến đích. Sinh hoạt này được ban tổ chức điều nghiên kỹ lưỡng và được thực hiện một cách công phu để vừa mang lại sự hào hứng vừa cung cấp cho trại sinh những kiến thức bổ ích về kỹ năng lãnh đạo, về sức mạnh của tập thể, và về văn hóa cùng lịch sử dân tộc. Các trò chơi lớn của những kỳ trại trước đây gồm Giải Cứu Huyền Trân Công Chúa (1998), Quang Trung Đai Phá Quân Thanh (1999), Đỉnh Bộ Lĩnh Dẹp Loạn Sứ Quân (2000), Lạc Long Quân Dựng Nước (2001), Hành Trình Về Cội Nguồn I (2002), và Hành Trình Về Cội Nguồn II (2003), Trần Quốc Toản – Tuổi trẻ làm nên lịch sử (2004).

Ảnh Hưởng Của Lên Đường Đối Với Trại Sinh

Có thể nói các kỳ trại Lên Đường đã để lại dấu ấn đậm nét cho trại sinh, trang bị thêm cho trại sinh những kiến thức bổ ích về kỹ năng lãnh đạo mà quan trọng nhất là lãnh đạo chính bản thân để đạt được mục đích, cũng như những kiến thức về văn hóa và lịch sử dân tộc.

Bàn về ảnh hưởng của Lên Đường, có lẽ không gì bằng trích dẫn lời nhận định của một số trại sinh từ những kỳ trại trước.

“Len Duong opened my eyes to new ideas and it made me explore my strengths, as well as admitting my weaknesses. Thanks to camp. I am more determined than ever to learn more about Vietnamese language and culture...” (Tran Thanh Katherine, Boston – Len Duong 1998).

“Ngày bế mạc trại, tôi từ giã đất trại trong niềm cảm nhận chưa bao giờ mình là người Việt Nam như lúc này, chưa bao giờ mình nghĩ đến quê cha đất tổ như thế này, và chưa bao giờ mình yêu thương dân tộc như lúc này... Tôi tự nguyện sẽ cố gắng học hỏi thêm về văn hóa và ngôn ngữ Việt. Chắc chắn cha mẹ tôi sẽ vui mừng vì sự thay đổi nơi tôi...” (dịch từ lá thư tiếng Anh của được sĩ trẻ Lê Lan Anh, Orlando, Florida, sau khi dự Lên Đường 1999).

“I attended Len Duong camp last year and learned many things which benefited both my professional and my personal life. Not only did it allow me to have a chance to meet other Vietnamese youth with such energy and vibrancy, but it also inspired me to be a positive person and live a fulfilling, meaningful life...” (Oanh Phạm, Oklahoma City, Oklahoma – Lên Đường 1999).

“Sau khi trở về từ trại Lên Đường, tôi cảm thấy tôi trở nên một người hiểu biết hơn và có ích hơn cho gia đình cũng như cho cả cộng đồng người Việt ít ỏi ở Mt. Pleasant...” (Võ Lý, Mount Pleasant, Iowa – Lên Đường 2001).

“Len Duong truly is more than just any camp; it is one with a heart. What I discovered at Len Duong I cannot simply describe in words, for it is a feeling you have to experience to understand...” (Võ Hoàng Thiên Ân, Toronto, Canada – Lên Đường 2000).

“Phải nói rằng tôi đã có một cuối tuần thật hào hứng, một cuối tuần tôi luôn luôn xem là phần thưởng dành riêng cho đời tôi. Đó là một cuối tuần tại trại Lên Đường... Cùng dự trại với tôi là hai người bạn trong ban chấp hành của hội đoàn chúng tôi. Trên đường lái xe trở về Houston, chúng tôi đã say sưa thảo luận với nhau về việc áp dụng những điều đã học hỏi từ trại để phát triển hội đoàn của mình...” (Vũ Katherine, thành viên ban chấp hành một hội đoàn trẻ trong một giáo xứ, Houston, Texas – Lên Đường 2001).

“Lên Đường đã dạy cho tôi những điều bổ ích tôi chưa hề nhận được từ các trại khác. Lên Đường chỉ cho tôi cách thức để biến sự hiểu biết của mình thành hành động và đạt hiệu quả trong việc làm tập thể...” (Nguyễn Peter, Memphis, Tennessee – Lên Đường 2002).

“I recall my nostalgia as I left Fort Worth for home, and as I pulled into the driveway of my home, my sister ran out to greet me, asking me how the camp had gone. The experience was truly inexplicable, and with all the screaming at Len Duong, from my sore throat, I managed only to exclaim, “Awesome!” Awesome is an understatement. Truthfully, I had expected Len Duong 2000 to be just another summer camp, where friends are made and games played in an effort to “de-stress” from the everyday hectic environment. But I was wrong! Len Duong 2000 was a learning experience, beyond all my expectations. The atmosphere of Len Duong was indescribable and I felt a sense of belonging immediately at I stepped foot onto the campground...” (Tom Nguyễn – Lên Đường 2000).

Kể từ Lên Đường I, tổ chức năm 1998, hội VHKhVN đã nhận được vài trăm lá thư cảm tạ từ những trại sinh với những nhận định tương tự những lời trích dẫn nêu trên.

Ghi Danh Tham Dự Lên Đường 2005

Muốn tham dự Lên Đường 2005, các bạn có thể ghi danh trên website của hội VHKhVN, địa chỉ <http://www.vhkhvn.org>. Khi ghi danh, các bạn phải nộp một bài luận ngắn, bằng Việt ngữ hoặc Anh ngữ, trình bày lý do muốn tham dự trại và đóng 110 mỹ kim trại phí nếu đóng trước ngày 22/4, sau đó trại phí sẽ là 120 mỹ kim. Hạn cuối ghi danh là ngày 16 tháng 5.

Hình ảnh các kỳ trại trước, tiểu sử các diễn giả của trại năm nay, bản đồ đến đất trại, và các chi tiết khác liên quan đến trại cũng được đăng trong website nêu trên.